
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สรุปความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลและเอทานอล
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นได้ที่ ocsb0602@ocsb.go.th

ราคาน้ำตาล

ราคาน้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ก สัญญาเดือนกรกฎาคม 2010 อยู่ที่ 15.25 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.06 เซนต์ ราคาน้ำตาลทรายขาว ตลาดลอนดอน สัญญาเดือนสิงหาคม 2010 อยู่ที่ 500.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ่มขึ้น 0.40 เหรียญสหรัฐฯ และราคาน้ำตาลทรายขาวเดือนมีนาคม 2011 อยู่ที่ 444.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ่มขึ้น 2.60 เหรียญสหรัฐฯ

บราซิล

บริษัทที่ปรึกษากลุ่ม Dextron Management ระบุว่า ขณะนี้ มีเงินลงทุนจากต่างชาติกลับมาลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลของบราซิลสูงถึง 22% เพิ่มจาก 7% ของปี 2007/2008 โดยบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนได้แก่ บริษัท Archer Daniels Midland ของสหรัฐฯ บริษัท Noble Group ของฮ่องกง บริษัท Louis Dreyfus ของฝรั่งเศส บริษัท Sojitz ของญี่ปุ่น และบริษัท British Petroleum ของอังกฤษ

ยิ่งกว่านั้น บริษัท Bunge ของสหรัฐฯ ซึ่งเข้าเทคโนโลยีโรงงานน้ำตาลและเอทานอลของบราซิล ยังจะลงทุนเงินอีก 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อซื้อที่ดินสำหรับปลูกอ้อยเพื่อขยายการผลิตน้ำตาลและเอทานอลเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่บริษัท Bunge กล่าวว่า อัตราความต้องการใช้เอทานอลของบราซิลขณะนี้กำลังเติบโตขึ้นมาก และเห็นว่าต้นทุนการผลิตเอทานอลจากอ้อยต่ำกว่าข้าวโพด การลงทุนผลิตเอทานอลในบราซิลมีอนาคต เพราะรถยนต์เกือบทุกคันสามารถใช้ได้ทั้งเอทานอลและน้ำมัน นอกจากนี้ รัฐบาลบราซิลยังให้การส่งเสริมธุรกิจดังกล่าว ด้วยการลงทุนสร้างท่อขนส่งเอทานอลจากแหล่งผลิต ระยะทาง 570 กม. ไปยังท่าเรือ Santos เพื่อการส่งออกด้วย แทนการขนส่งสินค้าเอทานอลไปยังท่าเรือด้วยรถบรรทุก ซึ่งต้นทุนค่าขนส่งแพงกว่า

กระแสของการที่บริษัทต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินในบราซิล ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม และเรียกร้องให้รัฐสภาหาหนทางจำกัดและยับยั้งกระแสดังกล่าว

UNICA ให้ความเห็นกรณีสหรัฐฯ ยังคงเก็บภาษีนำเข้าเอทานอล 54 เซนต์ต่อแกลลอนว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการส่งออกเอทานอลของบราซิล ถึงแม้ มาตรการดังกล่าวหวังจะปกป้องอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลในสหรัฐฯ แต่ผู้ขับขี่ยานยนต์ของสหรัฐฯ ที่ต้องการใช้เอทานอลจะไม่ได้รับประโยชน์ เพราะอัตราภาษีนำเข้า ทำให้ราคาเอทานอลไม่ต่างกันมาก ทั้งๆ ที่เอทานอลจะช่วยลดการพึ่งพาน้ำตาลจากประเทศตะวันออกกลาง

